

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รัฐการณ์ที่จ่ายเงินเดือน ขรก. 'ทักษิณ' หน่วยงานเมือง ทำวีดิเป้าหมายปีงบประมาณ 2550

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า **พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี** ได้กล่าวระหว่างการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการระดับ 10 ขึ้นไป เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงรัฐบาลรักษาการ ว่า งบประมาณประจำปี 2549 ที่จะหมดในวันที่ 30 ก.ย.2549 และงบประมาณประจำปี 2550 จะเริ่มในวันที่ 1 ต.ค.2549 แต่ขณะนี้ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นประเทศไทยและขั้นตอนจะเสนองบประมาณปี 2550 และปี 2551 พร้อมกัน เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

แต่ขอยืนยันรัฐบาลได้หาวิธีการแก้ไขปัญหา ที่จะไม่กระทบต่อการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการจะยังได้รับเงินเดือนตามปกติ ส่วนค่าใช้จ่ายในงบปกติไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับงบลงทุนผูกพันก็ไม่มีปัญหา มีเพียงงบลงทุนใหม่เท่านั้นที่ต้องเสนอให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งมีจำนวนกว่า 200,000 ล้านบาท นอกจากนั้น งบประมาณจำนวน 1.1 ล้านล้านบาท สามารถใช้จ่ายได้เลย เรื่องงบประมาณจึงไม่มีอะไรน่าวิตก ตัวเลขไม่น่าผิดไปจากเป้าที่ตั้งไว้ แต่ที่เป็นห่วงคือถ้าเหตุการณ์การเมืองยังไม่หยุด ยังวุ่นวาย มีความไม่น่าเชื่อถืออยู่ก็เป็นห่วงเรื่องการจัดเก็บรายได้ เพราะจะเกี่ยวพันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2550

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะเร่งให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในการใช้งบประมาณการลงทุนในปีงบประมาณ 2550 ไปก่อนที่งบลงทุนของภาคราชการจะนำออกมาใช้ได้ เพราะฉะนั้น ทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบไม่ผิดไปจากแผนเดิมมากนัก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากยังมีปัญหาทางการเมืองไม่หยุด และความไม่น่าเชื่อถือ ก็จะมีผลทำให้การจัดเก็บภาษีสำหรับปี งบประมาณ 2550 ที่ตั้งไว้ 1.4 ล้านล้านบาท มีปัญหาได้ ซึ่งเป็นเรื่องต้องระวังมาก

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า การสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อใจเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่ชาวต่างชาติเชื่อถือก็คือระบอบประชาธิปไตย แต่ขณะนี้แม้แต่ชาวที่ไม่ดีกับประเทศไทยออกไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือจีดีพี ในปี 2549 เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ 4% บางคนบอกว่าจีดีพีไม่สำคัญ คนที่บอกเช่นนั้นพูดความจริงครั้งเดียว จีดีพีที่จะสร้างความสมดุลในประเทศ ต้องโตแบบสมดุลในประเทศ การกระจายตัวของรายได้ต้องดีขึ้น ต้องอุ้มชูคนที่อ่อนแอที่ต้องถูกบังคับให้แข่งขันในระบบทุนนิยมได้ เพราะเป็นกติกาที่โลกที่ต้องยอมรับ

“ผมขอขานโยบายที่ต้องช่วยทำในช่วงนี้จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านมั่นคงและบ้านสำเร็จรูป การแจกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชน การทวงหนี้พินันบอล และการบังคับเด็กชายตัวจากหนี้พินันบอล การปราบปรามผู้มีอิทธิพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับการตำรวจจังหวัดจะต้องกวาดล้างเป็นพิเศษ”

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวด้วยว่า เรื่องระบบขนส่งมวลชนก็ขอให้เร่งรัดต่อไป ปัญหาจราจรช่วงนี้ต้องเดินหน้าต่อ ส่วนสนามบินสุวรรณภูมิเปิดแน่นอนในวันที่ 28 ก.ย. ตนมั่นใจในความพร้อมและความสมบูรณ์ในการ

เปิดให้บริการ ซึ่งถ้าตนไม่ไปนั่งเป็นประธานเองก็เหนื่อย เพราะเรื่องการเกี่ยวกันไป-มา การไม่รู้หน้าที่ยังมีอยู่แบบไทยๆ โดยในวันที่ 29 ก.ค. จะมีการทดลองเครื่องภายในประเทศที่จะไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มรูปแบบ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า คาดว่าประมาณวันที่ 18-23 ก.ค.นี้ คงจะสามารถประเมินถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยกรณีที่จะเกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอแบบการประมูลรถไฟ 3 เส้นทาง (สายสีแดง, สีม่วง, น้ำเงิน) หากว่ามีผู้สนใจเยอะคงไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่หากไม่มีเอกชนสนใจเข้ามาก็จะส่งสัญญาณในทิศทางที่ไม่ดีต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยแน่นอน

“สถานการณ์ตอนนี้ทุกฝ่ายก็เป็นห่วงเหมือนกัน แต่เชื่อว่าหลัง 23 ก.ค.นี้ คงจะประเมินเหตุการณ์ ได้ว่านักลงทุนต่างชาติมองไทยอย่างไร ปัจจุบันมีความเห็นที่แตกต่างกัน 2 ความคิด คือ มองว่าพื้นฐานเศรษฐกิจยังดี และมองว่าเป็นห่วงว่าปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองจะเกิดผลกระทบต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะเร่งเดินทางชี้แจงให้ต่างชาติเข้าใจโดยเร็ว เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจยังดีประกอบกับรัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการลงทุน”

นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สศช. ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นคงต้องพิจารณาไม่ให้เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจต้องหยุดชะงัก เพราะไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่นายสุภรัตน์ คุ้มฉนวนกุล ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองจะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ได้อย่างไร จากนั้นจะนำข้อมูลมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี 2550 ต่อไป เบื้องต้นคงไม่สามารถประเมินว่าภาษีประเภทใดจะมีผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองมากที่สุด.